



ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

\*\*\*\*\*

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ได้กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ในการประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2564 แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 7 คน โดยใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เป็นจุดการประชุมศูนย์กลางและเป็นสถานที่ถ่ายทอด และจุดการประชุม จำนวน 86 จุด ตามอำเภอต่างๆ รวมจุดการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 87 จุด และให้ถือว่าจุดการประชุม จำนวน 87 จุด เป็นสถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ด้วย โดยให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2564 แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 7 คน ณ จุดการประชุม จำนวน 86 จุด (ยกเว้นจุดการประชุมศูนย์กลางที่มีได้กำหนดเป็นจุดเลือกตั้ง) ตามรายละเอียดจุดการประชุมที่สหกรณ์ฯ ได้ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น

ด้วยในบางพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาประสบภัยพิบัติอุทกภัย เป็นเหตุให้จุดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในบางจุดการประชุม ไม่สามารถจัดการประชุมตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดได้ เพื่อให้การจัดการประชุมใหญ่วิสามัญฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ในการประชุม ครั้งที่ 62/63 (กรณีพิเศษ) มีมติให้กำหนดเปลี่ยนแปลงจุดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สหกรณ์ฯ จึงประกาศกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายสมศักดิ์ จักสาร)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจุดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2564  
สหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จุดการประชุมเดิม		จุดการประชุมใหม่	
จุดที่	สถานที่	จุดที่	สถานที่
82	โรงเรียนพิบูลทอง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	82	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา